

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,

Mùa hè sắp đến và còn vài ngày nữa là đến ngày bãi trường. Khi chúng ta kết thúc năm học này, tôi khuyến khích các học sinh và gia đình hãy hoàn tất năm học một cách mạnh mẽ! Trong tuần lễ này, học sinh nên đến trường hàng ngày và tự hào bước vào mùa hè để tận hưởng các hoạt động vui vẻ và thời gian quý báu bên gia đình và bạn bè. Dưới đây là một số thông tin giúp tất cả chúng ta tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn và chuẩn bị cho một năm học 2024-25 thành công.

Mùa Hè Học Tập

Chương trình Mùa Hè Học Tập bắt đầu vào ngày 25 tháng 6 năm 2024 dành cho học sinh nào của Sở Giáo Dục đã đăng ký. Chương Trình Doanh Nhân Trẻ dành cho học sinh sắp vào lớp 9 của chúng tôi vẫn còn chỗ. Hãy tìm hiểu thêm và đăng ký Chương Trình Doanh Nhân Trẻ [tại đây](#). Ngoài ra, vẫn còn chỗ trống tại một số địa điểm Thành Tựu Mùa Hè dành cho học sinh sắp vào lớp 1 đến lớp 8 của chúng tôi. Bạn có thể truy cập [trang web Chương Trình Mùa Hè](#) để tìm hiểu thêm hoặc truy cập thẳng vào danh sách trang web Thành Tựu Mùa Hè [tại đây](#).

Bất kể trẻ em có tham gia các chương trình hè hay không, chúng tôi khuyến khích phụ huynh và gia đình hãy hỗ trợ con em mình tiếp tục học tập ở nhà. Hãy ghé thăm các thư viện địa phương để đọc một số sách trong [danh sách đọc mùa hè](#) của chúng tôi. Ngoài ra, [tài liệu Khuyến Nghị Toán Học Mùa Hè này](#) cung cấp những ý tưởng giúp học sinh ở mọi cấp lớp áp dụng các kỹ năng về con số, hình, dữ liệu và mô hình trong thế giới xung quanh. Thành phố Philadelphia cũng cung cấp các hoạt động và chương trình miễn phí hoặc chi phí thấp cho trẻ em và thanh thiếu niên trong mùa hè. Hãy truy cập trang: www.phila.gov/families để biết địa điểm và thông tin bổ sung.

Tiếp Tục Với Connected Online

Sở Giáo Dục sẽ làm việc vất vả trong mùa hè này để chuẩn bị cho năm học tiếp theo. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ chia sẻ tin tức và cập nhật với bạn trong suốt mùa hè, đặc biệt khi chúng ta sắp đến ngày khai giảng. Kết nối Internet đáng tin cậy sẽ rất quan trọng để luôn cập nhật. Mặc dù Chương Trình Kết Nối Giá Cả Phải Chăng (ACP) của Thành Phố Philadelphia đã hết hạn nhưng Thành Phố vẫn đang hỗ trợ các gia đình nhận được Internet miễn phí hoặc với chi phí thấp thông qua PHLConnectED. Nếu bạn nhận thấy rằng dịch vụ của mình đã kết thúc hoặc hóa đơn của bạn đã tăng hoặc nếu bạn chỉ đang tìm kiếm internet chi phí thấp thì vui lòng truy cập [PHLConnectED website](#).

Chích Ngừa Và Khám Sức Khỏe

Sở Giáo Dục đã hợp tác với Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng Trung Lũng Delaware, Hiệp Hội Bác Sĩ Da Đen và Mạng Lưới Tư Vấn & Thực Hành Gia Đình, để cung cấp vắc xin và khám sức khỏe cho học sinh Sở Giáo Dục tại các địa điểm được chọn trong suốt tháng 7 và tháng 8. Các dịch vụ khám sức khỏe và tiêm ngừa được cung cấp cho tất cả học sinh bất kể tình trạng bảo hiểm. Tìm thời gian và địa điểm của các sự kiện khám sức khỏe và tiêm ngừa mùa hè, xem những quy định về độ tuổi tác và giấy tờ cho các sự kiện cụ thể và đặt lịch hẹn tại www.philasd.org/vax.

Học sinh cũng có thể được khám răng miễn phí trong suốt mùa hè tại Phòng Khám Nha Khoa Cho Trẻ Em tại Trường W.D. Kelley, tọa lạc tại số 1601 N 28th St., Philadelphia, PA 19121. Phòng khám nha khoa cung cấp dịch vụ khám răng, trám răng, mão răng, nhổ răng và chăm sóc khẩn cấp. Hãy tìm hiểu cách đặt lịch hẹn bằng cách truy cập trang: [trang web Sức Khỏe Học Sinh](#).

Quả thực, có rất nhiều việc phải làm trong mùa hè này để chuẩn bị cho **Thứ Hai, ngày 26 tháng 8** – ngày khai giảng năm học. Vui lòng xem để biết thêm thông tin trong mùa hè này bao gồm thông tin về Tua Xe Buýt Tựu Trường Hàng Năm lần thứ 4 của chúng tôi để bạn chuẩn bị tốt cho ngày trở lại trường vào mùa thu. Cho đến lúc đó, hãy tận hưởng một mùa hè tuyệt vời!

Chào Cộng Tác,



Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục
The School District of Philadelphia